

เล่าเรื่องด้วยภาพ

นาธาน

“อนุสรณ์สถานวีรชนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกหลานและคนรุ่นหลังได้รู้ว่า คนรุ่นก่อนได้ทำและสร้างอะไรเอาไว้ และควรค่าแก่การจดจำแค่ไหน เพราะไม่อย่างนั้นประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ก็จะถูกลืมไปตามกาลเวลา”

‘นาธาน’ จำได้ว่าเป็นคำพูดของพี่ไฉนท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนแม่สอง จังหวัดเชียงราย เมื่อครั้ง ‘นาธาน’ ตามถึงเรื่องความเป็นมาของดอยแม่สองและอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ ภาคเหนือ ประเทศไทยแห่งนี้ ว่ากันว่าดอยแม่สอง กำบองเพิน ๆ จะนึกว่าเป็นมณฑลหนึ่งในประเทศจีนเลยทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ใช้ภาษาจีน หรืออาคารบ้านเรือนที่เป็นแบบทรงจีน รวมไปถึงถึงกลิ่นอายของการดำเนินชีวิตของคนที่นี่ อย่างการจับชา ฟังเพลงจีน ฯลฯ ใช้เลขคี่... ที่นี่มีที่มา และที่มาที่ว่านี้ก็อยู่ที่อนุสรณ์สถานวีรชนดอยแม่สองค่ะ:

แผ่นดินคนกล้า ภูเขาแกร่ง



อนุสรณ์สถานวีรชนแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดอยแม่สองก็ว่าได้ เพราะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2547 ที่ผ่านมามองจากด้านนอกนึกว่าตัวเองเดินอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองจีน เพราะไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร ประตู หน้าต่าง ทางเข้า ล้วนใช้สีทองและสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลของจีน หรือแม้แต่ร้านค้าภายนอกขอบอกว่าได้บรรยากาศจีนมาก ๆ ค่ะ หลังจากตื่นตื่นถ้าयरูปกันพักใหญ่เพื่อเอาไปอวดเพื่อน ๆ ให้ทายว่าไปเที่ยวที่มณฑลไหนมา ก็ได้เวลาที่จะไขข้อข้องใจของตัวเองซะที

ภายในอนุสรณ์สถานวีรชนแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ห้องใหญ่ ห้องแรกจะเป็นประวัติความเป็นมา มีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากนั้นยังมีรูปภาพเก่า ๆ ที่สามารถบอกเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งแผนที่แสดงการเดินทางของอดีตทหารจีนคณะชาติ เหตุการณ์ต่าง ๆ เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2492 ที่จีนแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ทหารที่รักอิสระและไม่ชอบคอมมิวนิสต์บางส่วนเกิดการต่อต้านคอมมิวนิสต์ขึ้น ตอนนั้นผู้ว่าราชการมณฑลยูนนานเอาใจออกห่างรัฐบาลและก่อการปฏิวัติขึ้น ไม่นานกองกำลังคอมมิวนิสต์ก็ได้บุกเข้ามณฑลยูนนานในเวลาต่อมา ทหารจีนคณะชาติต้องถอยร่นสู่เส้นทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านหงไห่เจี้ยนฮุย และหมงจื่อ บางส่วนถอยไปตั้งมั่นที่เกาะไหหลำ บางส่วนเข้าสู่เวียดนาม และเมื่อเข้าสู่พม่าก็ถูกขับไล่ แต่เมื่อเข้ามาที่ประเทศไทย โชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเอาไว้บนผืนแผ่นดินไทย จากนั้นบางส่วนก็ตั้งรกรากกันที่ดอยแม่สอง จังหวัดเชียงราย และเมื่อประเทศไทยมีปัญหาผู้ก่อการร้าย ก็มีคำสั่งให้ไปร่วมรบ ไม่ว่าจะเป็นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่เชียงของ เชียงคาน ดอยหลวง ดอยยาว มีผู้ใหญ่มากหนึ่ง บอกว่า พ่อของท่านเคยสอนไว้ว่า ท่านเสียชาติไปแล้วและได้ ชาติใหม่ซึ่งเป็นประเทศไทย ต้องให้ลูกหลานรักที่นี้มาก ๆ และ ให้พัฒนาที่นี้ให้ดี อย่าให้ที่นี้เสียหาย และมีอะไรต้องช่วยเหลือนกัน

ห้องที่สองเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องนี้เป็นห้องที่ ไว้ป้ายชื่อของเหล่าวีรชนที่เสียสละชีวิตจากการร่วมรบเพื่อรักษา อธิปไตยของชาติไทยถูกวางเรียงรายเอาไว้มากมาย นอกจากนี้ ยังมีมีตัวอักษรจีนสีแดงตัวใหญ่ 4 ตัวที่เขียนเอาไว้บน

ผนัง แอบถามได้ผู้รู้ได้ความว่าเมื่อ แปลเป็นภาษาไทยจะหมายถึง กตัญญูต่อชาติ ซึ่งหมายถึงชาติ ไทยเพราะทุกป้ายคือชื่อของคนที่ เสียชีวิตในการช่วยประเทศไทยสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ในแต่ละปีก็จะจัดให้มีพิธี ไห่ในช่วงเซ็งเม้งหรือในช่วงสารทจีน แต่มีบางครอบครัวที่ทำพิธี ส่วนตัวก็มี ส่วนห้องที่สามเป็นห้อง ที่จัดแสดงเหตุการณ์ต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นการปราบปรามแล้ว ซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ ของผู้คนในแต่ละหมู่บ้านหลังจาก ทุกคนได้วางอาวุธแล้ว จากนั้นก็ เริ่มพัฒนาการท่องเที่ยวและ การเกษตร ช่วงแรก ๆ ยังไม่เป็น รูปเป็นร่างเพราะทุกคนยังทำไม่เป็น เพราะการเปลี่ยนจากมือถืออาวุธมา ถือจอบถือเสียมยังไม่ใช่งานที่ถนัด ของคนที่นี่ การพัฒนาอย่างจริงจัง จึงเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในช่วงหลัง

ส่วนด้านนอกของอนุสรณ์สถานวีรชนแห่งนี้ มีศาลา ตั้งอยู่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวแทนที่เปรียบเสมือนบุญคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้พวกเขาเหล่านี้ได้มาอยู่ที่นี้ และมีความร่มเย็นเป็นสุข นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นผู้ชายซึ่ง หมายถึงเป็นการขอขมาประเทศไทยที่ให้พวกเขาที่มีที่ทำมาหากิน ส่วนรูปปั้นผู้หญิงกำลังให้หมูลูกหมายถึงผู้หญิงต้องอยู่บ้านช่วย ดูแลครอบครัวและสอนลูกให้เป็นคนดี นอกจากนั้นด้านหน้า ยังมีป้อมน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปมือของเจ้าแม่กวนอิมถือดอกบัว สีทองอร่ามเด่นสง่าแต่ไกล สำหรับคนที่เข้าไปดูอนุสรณ์สถาน

ด้านในเสร็จแล้ว ออกมาก็สามารถมาขอพรได้ สอบถามได้ว่า คนที่มาขอพรส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องการเงิน เรื่องสุขภาพ เรื่องคู่ แต่เขาว่าถ้าจะให้สมปรารถนาจะต้องไปนั่งที่เก้าอี้สมฤทัย ซึ่งเป็นเก้าอี้รูปมือสีทองประสานกัน ตั้งอยู่ทั้งสองด้านของป้อมน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ (อันนี้เชื่อว่ากันว่าแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ) หลังจากขอพรให้พ่อแม่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ภัยไข้เจ็บ ก็อดไม่ได้ที่ต้องขอขมาเหล่าวีรชนคนกล้าทั้งหลาย ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราวันนี้เอาไว้...



บรรยากาศตอนเย็นแสง

อาทิตย์สุดท้ายสาดส่องลงมา ยิ่ง ทำให้สถานที่แห่งนี้ดูทรงพลังไม่ น้อย ก็ชีวิตที่ต้องเสียสละเพื่อชาติ เพื่ออธิปไตยและเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รัก ถ้าใครมีโอกาสมา เที่ยวดอยแม่สลองคราวหน้า ...อย่าลืมแวะเวียนมาเคารพและ ร่วมรำลึกถึงเรื่องราวดี ๆ ที่ควรค่าแก่การจดจำ ณ ที่แห่งนี้... ที่อนุสรณ์สถานวีรชนดอยแม่สลองค่ะ

